

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองพล

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมคุ้มภัย อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางจุไรรัตน์ ศรีอมร	ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี	จุไรรัตน์ ศรีอมร	ประธาน ในที่ประชุม
๒	นายปรีชา มามะเซ็นต์	รองปลัดเทศบาล	ปรีชา มามะเซ็นต์	
๓	นายวสันต์ บุญหล้า	รองปลัดเทศบาล	วสันต์ บุญหล้า	
๔	นายสุธีระ กุลนอก	ผอ.กองการศึกษา	สุธีระ กุลนอก	
๕	นายสนามชัย ถ้ำกลาง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	สนามชัย ถ้ำกลาง	
๖	นางพวงพยอม สีนพานิช	ผอ.กองคลัง	พวงพยอม สีนพานิช	
๗	นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน	ผอ.กองช่าง	ภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน	
๘	นายเพชร โปสाराช	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เพชร โปสाराช	
๙	นางกัลยา ภูมิมา	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/กองคลัง	กัลยา ภูมิมา	
๑๐	นางเจิมจิต เพชรทอง	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/สำนักปลัดฯ	เจิมจิต เพชรทอง	
๑๑	น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์	หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน	อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์	
๑๒	นายยรรยงค์ ไทยทอง	หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข	ยรรยงค์ ไทยทอง	
๑๓	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	หน.ฝ่ายปกครอง	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	
๑๔	นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ณรงค์ศักดิ์ พฤกษา	
๑๕	น.ส.อุทัยชนก พัฒมะณี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	อุทัยชนก พัฒมะณี	
๑๖	นายชูศักดิ์ พลหล้า	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	ชูศักดิ์ พลหล้า	
๑๗	นายจิระศักดิ์ จำปามูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	จิระศักดิ์ จำปามูล	
๑๘	นางชนกสุดา ไชยมาตย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ชนกสุดา ไชยมาตย์	
๑๙	นายสมพร ศรีบุญพิมพ์	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	สมพร ศรีบุญพิมพ์	
๒๐	นายพงศ์วิศิษฎ์ บาลี	นิติกรชำนาญการ	พงศ์วิศิษฎ์ บาลี	
๒๑	น.ส.ผ่องศรี โสภา	นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ	ผ่องศรี โสภา	
๒๒	น.ส.บุศรา เลิศอุทัย	เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	บุศรา เลิศอุทัย	
๒๓	นายสุรียา สารินทร์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สุรียา สารินทร์	
๒๔	นายวันเฉลิม เมืองโพธิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	วันเฉลิม เมืองโพธิ์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุวิทย์ ดิมิตร	หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา	-	ลาป่วย
๒	นายประสาน อเนกเวียง	หน.ฝ่ายการโยธา	-	ติดภารกิจ
๓	นางปิยะดา กองจันทร์	หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	-	ติดภารกิจ
๔	นางรัตนา สิงห์วงศ์	หน.ฝ่ายอำนวยการ	-	ติดภารกิจ
๕	นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง	หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ/ รท.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน	-	ติดภารกิจ
๖	นางอมรินทร์ ประสิทธิ์สาร	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๗	นางมธุรส พฤกษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๘	น.ส.วนิดา คงแสง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๙	พ.อ.ท.อำนาจ พิมพ์แหวน	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๑๐	นายพงศกร รักไทย	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	-	ติดภารกิจ
๑๑	นางอัญชลี เพลครบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๑๒	นายธวัชชัย กุลวงษ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๑๓	นายปรีดา เพียนอก	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	-	ติดภารกิจ
๑๔	น.ส.วิริยา คิ้วโรสง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๑๕	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๑๖	นางศุภลักษณ์ อันพิมพ์	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ	-	ติดภารกิจ
๑๗	น.ส. ขวัญหทัย นาโสก	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๑๘	นายนพดล เนียมสา	นักสหนาการปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา	ประธานสภาเทศบาล	พงษ์ธรรม ธรรมเสนา	
๒	นายเหรียญ หมื่นยุทธ	สมาชิกสภาเทศบาล	เหรียญ หมื่นยุทธ	
๓	นางสุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	สุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์	
๔	นายจำนงค์ ศรีโคตร	สมาชิกสภาเทศบาล	จำนงค์ ศรีโคตร	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรื่องแรก ต้องขอขอบคุณทุกท่านทั้งฝ่ายสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ตลอดจนถนนคนเล่นน้ำ

นายพงษ์วิศิษฐ์ บาลี
นิติกรชำนาญการ

ขออนุญาตสอบถามเรื่องการขายหม้อบริเวณหน้าอาคารตลาดกลาง เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้ออกไปตรวจสอบ เขาขอใช้พื้นที่ ถึงวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๑ ประกอบกับเต็นท์จะอยู่ในลักษณะไม่ถาวร และไม่กีดขวางการจราจร ก็เลยไม่ได้ให้เขารื้อออก ก็จะทำให้เขาวางขายจนถึงวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๑ ตามที่เขาขอมมา แต่ในส่วนที่เหลือได้กันเขตเอาไว้ ไม่ให้มาวางขายบริเวณนั้นอีก ขอนำเรียน

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

ไม่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แต่ข่าวที่ออกไปว่าปลัดฯ อนุญาตให้เขามาวางขาย ซึ่งปลัดฯ ไม่ได้อนุญาต ตามกฎหมายเราอนุญาตไม่ได้ คุณต้องบังคับใช้กฎหมายให้ได้ อย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก วันนั้นปลัดฯ ได้ส่งไปแล้วว่าไม่อนุญาต ให้ออกไปดูแทนหน่อย แล้วก็ไม่ได้เห็นกลับมารายงานให้ ปลัดฯ ทราบเลย ขอสอบถามกองสวัสดิการสังคม ในเรื่องขอใช้ที่ดินเรื่องไปถึงไหนแล้ว

น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองสวัสดิการสังคม ได้ทำบันทึกให้ กองช่าง เขียนแบบผังแล้ว ขอนำเรียน

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
-รับรอง-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว

นายณรงค์ศักดิ์ พุกกะ
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๓.๑ เรื่อง ทางระบบน้ำริมทางรถไฟ

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๑ ได้ประสานกับวิศวกรของการรถไฟ ซึ่งให้ดำเนินการออกแบบวางท่อระบายน้ำ และวางระบบระบายน้ำให้กับทางเทศบาลฯ ซึ่งในที่ประชุมอำเภอพล เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๑ ท่านประธานสภาฯ ได้ขอให้ดำเนินการวางท่อตลอดแนว แต่วิศวกรออกแบบมาให้ เขาจะวางให้เพียงเฉพาะจุด ซึ่งมันไม่สามารถที่จะรับปลายน้ำได้ครบส่วน เพราะเป็นเพียงแควางเฉพาะจุด ผมได้ประสานกับวิศวกร บริษัท ช.การช่าง เขาแจ้งว่าเขาได้ออกแบบมาให้ดูแบบคร่าวๆ ก่อน เนื่องจากใกล้เทศกาลสงกรานต์ เขาทำให้ไม่ทัน ผมได้ประสานไปที่ที่ปรึกษาโครงการ เขาแจ้งว่าให้ผมประสานกับวิศวกรผู้ออกแบบ ว่าเราอยากจะได้แบบไหน ผมได้ประสานไปที่วิศวกรโครงการ ว่าผมต้องการให้วางตามที่ได้เสนอในที่ประชุมอำเภอพลในวันนั้น คือการวางท่อตลอดแนว ยังไม่ได้รับการตอบกลับมา เมื่อเช้าได้มีการประสานไปอีกครั้ง เขาแจ้งว่ายังไม่ได้ดำเนินการ เพราะวันนี้บริษัทเพิ่งจะเปิดเป็นวันแรก ในส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ประสานไปที่ผู้รับเหมาโครงการ ให้ช่วยขุดลอกคันดิน และก็เปิดร่องระบายน้ำในช่วงทางข้ามไปโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ให้เขามาดำเนินการแค่บางจุดเพื่อรองรับปัญหา หากเกิดมีฝนตกลงมา ในส่วนเอกสารที่ได้รับเพิ่มเติม คือรายงานการประชุม ก็จะเหลือแบบที่จะนำไปประกอบ เพื่อทำหนังสือยื่นไปที่โครงการต่อไป ในส่วนของวิศวกร บริษัท ช.การช่าง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เขาเป็นเพียงผู้ออกแบบให้ ส่วนการอนุมัติให้ดำเนินการได้หรือไม่ นั้น จะเป็นหน้าที่ของการรถไฟ ซึ่งจะได้ทำหนังสือนำเสนอต่อไป ขอนำเรียนที่ประชุมทราบ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

ให้ทำหนังสือไปที่โครงการ และการรถไฟ กองช่าง จะต้องเร่งมือทำงาน เพราะว่ารับปากไว้หลายเรื่อง

๓.๒ เรื่อง ติดตามภารกิจประจำสัปดาห์ของแต่ละกอง/ฝ่าย

นายจิระศักดิ์ จำปามูล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจของกองช่าง
ฝ่ายการโยธา งานสวนสาธารณะ งานไฟฟ้า งานสาธารณูปโภค ก็จะเป็นงานรวม ส่วนงานประจำ
ที่สวนสาธารณะ ก็ได้แบ่งคนไว้ สำหรับทำความสะอาด และดูแลรักษาต้นไม้ประจำสวน
ส่วนรถเข็นรวมกับงานโยธา เก็บวัสดุอุปกรณ์เก่าๆ ส่งคืนตามโรงเรียนต่างๆ เก็บเต็นท์ที่อยู่บริเวณ
สนาม และวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเปิดจุดตรวจความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ก็จะทำภารกิจเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ กลับมาไว้ ส่วนงานไฟฟ้า ทำการเก็บ
ไฟฟ้า บริเวณหน้าสนาม และซ่อมไฟฟ้า บริเวณบึงละเลิงหวายที่ชำรุดหลายจุด ขอนำเรียน

นายสมพร ศรีบุญพิมพ์
จพง.งานป้องกันฯ

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล
มีภารกิจต่อเนื่อง คือเปิดจุดตรวจความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันนี้จะเป็นวันสุดท้าย หลังจากนั้นจะรวบรวมสรุปการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ขอนำ
เรียนที่ประชุมทราบ

น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจของกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๑๗-๒๐ เม.ย. ๖๑ รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ คนพิการ
ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด และขอแจ้งการจัดทำหนังสือต่างๆ ไปยังชุมชนพลประชา
นุกูล เนื่องจากว่าเมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๑ ท่านประธานชุมชนพลประชานุกูล ยื่นหนังสือลาออก
จากการเป็นประธานชุมชน ซึ่งรองประธานชุมชนฯ จะทำหน้าที่แทนประธานชุมชนฯ ไปก่อน
ในช่วงนี้ เพราะว่าเหลือคณะกรรมการอีก ๘ ท่าน ขอนำเรียนที่ประชุมทราบ

นายสุธีระ กุลนอก
ผอ.กองการศึกษา

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจของกองการศึกษา
วันที่ ๑๗ เม.ย.๖๑ อันเชิญพระพุทธรูปมงคลคู่เมืองพล กลับวัด และสรุปการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ขอนำเรียนที่ประชุมทราบ

นายยรรยงค์ ไทยทอง
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข
นายสุรียา สารินทร์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สัปดาห์นี้ ให้ปฏิบัติงานที่มอบหมายไว้
แล้ว เป็นประจำ และงานที่แก้ไขให้ประชาชนที่เข้ามาร้องขอ ขอนำเรียนที่ประชุมทราบ
เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เจอการระบาดของ
ของพิษสุนัขบ้า ในกระบือ ที่บ้านหันใหญ่ ต.เมืองพล ชาวบ้านได้ไปซื้อกระบือมาได้ ๓ วัน คือ
เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๖๑ กระบือได้เสียชีวิตประมาณ ๐๑.๐๐ น. ก็มีชาวบ้านร่วมกันฆ่าแหละและ
นำมารับประทาน คนที่ฆ่าแหละประมาณ ๑๒ คน ได้มีการนำเนื้อกระบือไปจำหน่าย มีคนสัมผัส
โรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด ๑๐๓ คน ตอนนี้ได้ติดตามชาวบ้านที่สัมผัสไปฉีดวัคซีนครบแล้ว และพบ
เจอสุนัขตายที่หอพักบ้านครูด้อย ได้ทำการตัดหัวสุนัขส่งตรวจ คาดว่า ๒-๓ วันนี้จะทราบผล ขอ
รายงานความคืบหน้าสุนัขที่ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว ๑,๗๒๙ ตัว เหลืออีกไม่เกิน ๑๐ % ก็น่าจะ
ครบจำนวนสุนัขที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ขณะนี้วัคซีนหมดแล้ว ได้ทำการสั่งวัคซีนเพิ่มรอบที่ ๒ คาด
ว่าจะมาประมาณสิ้นเดือนนี้ เพราะวัคซีนขาดตลาดทั่วประเทศ ถ้าวัคซีนมากก็จะออกไปฉีดวัคซีนให้
ครบ ๑๐๐ % ขอฝากให้รับทราบเนื่องจากที่ปรุงสุกไว้ก่อน ขอนำเรียนที่ประชุมทราบ

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา
ประธานสภา

อยากจะให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริการฉีดเซรัมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ของผู้ถูกสัมผัส

นายสุรียา สารินทร์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

เซรัมสำหรับประชาชนที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า สามารถไปฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล ได้ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย และขอแจ้งเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑ ได้พาเจ้าหน้าที่โรงฆ่าสัตว์ ของเรา
ประมาณ ๘ ท่าน เข้าไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพราะว่าบุคคลเหล่านี้จะมีความ
เสี่ยง ขอนำเรียน

นางพวงพยอม สีนพานิช
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจประจำสัปดาห์นี้
วันที่ ๑๗-๒๐ เม.ย. ๖๑ ออกบริการเก็บค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ออกบริการเก็บค่าเช่าแท่น/ที่วาง

ของชายในตลาดสด วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ ตรวจสอบการวางจำหน่ายสินค้าผู้เช่าแผงในตลาด ให้วาง
สินค้าในพื้นที่ที่กำหนด ขอนำเรียน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านสมาชิกสภาเทศบาล

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา
ประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เป็นเรื่องของการชมเชย
การทำงานจากท่านนายอำเภอพล ท่านได้ฝากมาเกี่ยวกับ เรื่องการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าที่ดับตลอด
ซอย บริเวณข้างบ้านของท่าน แม้ว่าจะเป็นวันหยุด ทางเทศบาลโดยกองช่าง เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าก็ได้
ไปตรวจเช็คในจุดที่มีปัญหาทำทั้งหมด ๒ วัน ซึ่งในวันที่ ๑๒ เป็นวันหยุดราชการ ที่ได้เสียสละใน
วันพักผ่อนของท่าน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสว่างไสว
ตั้งแต่ต้นซอยไปจนถึงท้ายซอย ท่านนายอำเภอพล ได้ฝากชมเชยและขอบคุณมาที่พวกเราให้การ
ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยความยินดีและเต็มใจ และในห้วงสัปดาห์ก่อนที่เกิดลมกรรโชกแรงทำให้
กันสาดบ้านของคุณยายเกษมสันต์ ศิริหล้า ที่อยู่ฝั่งทิศตะวันตกของโรงเรียนพลประชานุกูล พังลง
มา โชคดีที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายของพื้นที่ใกล้เคียง ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ได้ไปให้ความ
ช่วยเหลือในพื้นที่ ท่านได้ฝากขอบคุณมาด้วยครับ ต่อไปเป็นส่วนของข้อร้องเรียนมีดังนี้

๑. เรื่องปากท่อระบายน้ำของถนนเจริญสุข จากเดิมน้ำสามารถระบายจากถนนเจริญสุข
ไปสู่บึงละเลิงหวายได้แต่หลังจากนั้นได้มีการถมดินจากปากซอย ทำให้ปากท่อถูกเปิดไปทำให้
ระบายไม่ได้ เมื่อมีฝนตกหนักทำให้น้ำล้นเอ่อ เกิดการระบายช้า ถ้าเป็นไปได้ ฝากให้ไปดำเนินการ
แก้ไขด้วย
๒. เรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิสห้ามติดประกาศตลอดแนว ที่ติดตั้งบริเวณหน้า
ร้านมารวยการยาง พอมีสลมกระโชกแรง ทำให้ป้ายไว้นิสขาด ถ้าไม่มีป้ายคอยย้ำเตือน เกรงว่าจะมี
คนเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนั้นและก่อให้เกิดความไม่สวยงาม อีกจุดหนึ่งบริเวณพื้นที่บ้านหนองแวง ทาง
ไปอำเภอหนองสองห้อง ป้ายประชาสัมพันธ์ล้มทับรั้วชาวบ้านเขาได้แจ้งเข้ามาทางเฟสบุคว่าเรื่อง
แบบนี้ใครจะเป็นผู้ดูแล แก้ไข และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเขาได้อย่างไร ถ้าหากว่าได้เก็บป้าย
ในส่วนนี้ไปแล้ว แล้วมีคนจะนำป้ายมาติดบริเวณหน้าบ้านเขาอีก เขาต้องทำอะไร ไม่อนุญาตให้
ติดได้หรือไม่ เพราะป้ายมาบดบังทัศนวิสัยของบ้านเขาเอง และเมื่อเกิดความเสียหายใครจะ
รับผิดชอบ

นางจุไรรัชต์ ศรีอมร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรื่อง ท่อระบายน้ำถนนเจริญสุข และเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ ขอเชิญกองสาธารณสุขฯ

นายยรรยงค์ ไทยทอง
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข

เรื่อง ท่อระบายน้ำ ถนนเจริญสุข ผมจะรับไปดำเนินการ จะแก้ไขปัญหาโดยไปไถ่ดินขึ้น
เพื่อให้ น้ำไหลได้สะดวก ส่วนเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายห้ามติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดแนว
บริเวณหน้าร้านมารวยการยาง ล่าสุดตกลงกันว่าจะเป็นส่วนของสำนักปลัดฯ เป็นผู้ดำเนินการ

นายวสันต์ บุญหล้า
รองปลัดเทศบาล

มอบให้ฝ่ายปกครอง สั่งให้ลูกน้องไปดำเนินการเลยครับ เพราะป้ายตรงนี้เป็นป้ายที่ไม่ได้
รับอนุญาต และเป็นเหตุเกิดจากสาธารณสุขภัยด้วย ให้ไปดำเนินการเก็บมาไว้ที่เทศบาล

นางจุไรรัชต์ ศรีอมร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

งานป้องกันฯ ให้ไปดำเนินการเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ และให้ไปตรวจดูทั้งเขตเทศบาล
ว่ามีป้ายที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาหรือไม่ งานสาธารณสุขฯ ไปทำท่อระบายน้ำ
ถนนเจริญสุข

นายจ่านงค์ ศรีโคตร
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีเสียงจากประชาชนบอกว่าเราจัดงานวันสงกรานต์ได้ดีมากในปีี้ กระชับเวลา และในเรื่องของการฉีดวัคซีนสุนัข ก็อยากให้มีการควบคุมเหมือนประเทศจีน สำหรับคนที่รักสุนัขและต้องการเลี้ยงจะมีการจ่ายภาษีให้รัฐ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ตัว ซึ่งแตกต่างกันกับบ้านเราที่ไม่มีการควบคุมทำให้มีสุนัขจรจัดเยอะและทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ ขอนำเรียน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

นายเพชร โปสาราช
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

เรียนท่านประธานฯ สืบเนื่องจากวันที่ ๒๔ เม.ย. ของทุกปีเป็นวันเทศบาล โดยได้จัดให้มีการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุมคุ้มภัย อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “ทำดี เพื่อพ่อ” ณ วัดมิ่งเมืองพลาราม และขอความร่วมมือจัดนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๔ เม.ย. ๖๑ จะมีการจัดเดินทนิทรรศการไว้หน้าอาคารตึกใหม่ ขอให้แต่ละกอง/ฝ่าย ที่มีกิจกรรมอะไร ขอให้ไปจัดไว้ที่หน้าอาคารตึกใหม่ จะมีหนังสือแจ้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอนำเรียน

นางเจิมจิต เพชรทอง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนเรื่องโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๓ ตามกำหนดการที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว ในส่วนหนังสือที่จะเชิญชุมชนเข้ามาร่วม คาดว่าหนังสือจะออกได้ในวันนี้ คณะกรรมการชุดที่ ๑-๒ ได้ส่งให้อำเภอออกคำสั่งแล้ว อยู่ระหว่างท่านนายอำเภอ ลงนาม ในครั้งที่ ๓ จะเป็นการออกในหัวข้อวิถีไทย วิถีพอเพียง จะเป็นในเรื่องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ในรอบที่ ๓ ได้มีการประสานไปที่อำเภอ จะไม่มีการประชุมซักซ้อมก่อนออกดำเนินการ ก็คือเราดำเนินการได้เลย ตามกรอบในคู่มือ กำหนดการเราจะมีการปรับเปลี่ยนให้เร็วขึ้นในเวลา ๑๕.๐๐ น.- ๒๑.๐๐ น. ขอนำเรียน

นางจุไรรัชต์ ศรีอมร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

วันนี้ขอเชิญชุดปฏิบัติการ ทั้ง ๒ ชุด มาประชุมในเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องกองวิชาการฯ

น.ส.ผ่องศรี โสภา
นักวิเคราะห์ฯ

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของงานวิเคราะห์ฯ ขอแจ้งกอง/ฝ่าย ที่ยังไม่ส่งติดตามประเมินผลแผน ช่วง ๖ เดือนแรกให้นำมาส่ง เพราะตอนนี้ที่ยังขาดคือกองการศึกษา กองคลัง กองสาธารณสุข ที่ยังไม่นำมาส่ง เพราะว่าจะประชุมคณะกรรมการติดตามผล จะเร่งรีบเก็บไปในเดือนนี้ ขออนุญาตให้ทุกท่าน ทุกกอง ส่งภายในสัปดาห์นี้ เดิมที่เรากำหนดไว้วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๑ ส่งแผนในช่วง ๖ เดือนแรก ขอนำเรียน

นางจุไรรัชต์ ศรีอมร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

ขอฝากตามเรื่องที่เราของบ อบจ. ไป เหลือเวลาไม่ถึง ๖ เดือน และขอให้มารายงานให้ทราบด้วย


- เรื่องที่จะปรับแผน โอนเงิน ไม่ต้องรอให้ใครบอก และที่สมาชิกสภาฯ ขอไว้ ถนนเส้นไหนที่จะดำเนินการในปีี้ ให้ตรวจสอบประมาณการไว้ เพราะเดือน พ.ค. ๖๑ จะมีการเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง จะต้องทำล่วงหน้า เพราะที่ที่ไม่มีในแผน จะได้ปรับแผนต่อไป จะต้องใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย แผนทุกคนต้องใช้เป็น ต้องรู้ระเบียบฯ ทุกกอง งานจะได้ขับเคลื่อนไปได้

- เรื่องขอยพลรัตน์ ๔ การก่อสร้างเรียบร้อยดีหรือไม่


นายเหรียญ หมื่นยุทธ
สมาชิกสภาฯ
นางจุไรรัตน์ ศรีอมร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานฯ การก่อสร้างเรียบริ้วดี แต่ที่มีปัญหาคือบริเวณสุดซอย มีร่องระบาย
น้ำเดิม เขาไปถมที่บึงละเลิงหวาย น้ำไหลไม่สะดวก ช่วยดำเนินการเอาท่อไปใส่ให้ด้วยครับ
กองช่างช่วยออกไปดูให้ ในเรื่องอื่นๆ ท่านใดมีเรื่องแจ้งในที่ประชุม อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
อะไรแล้ว ก็ขอปิดการประชุม สวัสดีค่ะ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวกัญญมณี เอี่ยมศรี)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจทานรายการประชุม
(นางเจิมจิต เพชรทอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายการประชุม
(นายเพชร โปสาราช)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม

(นางจุไรรัตน์ ศรีอมร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล